



Journal of Medicine and Health Sciences

Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

บทบรรณาธิการ

ในบทบรรณาธิการฉบับที่ผ่านมา ได้แนะนำเทคนิคบางประการในการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการตีพิมพ์ ยังมีข้อแนะนำบางประการที่ไม่ควรมองข้าม ก่อนส่งบทความไปยังวารสาร เมื่อเตรียมบทความไว้พร้อมส่งแล้ว ผู้นิพนธ์ควรศึกษาข้อแนะนำและวิธีการส่งบทความไปยังวารสาร และทำตามข้อแนะนำนั้นอย่างครบถ้วน ในปัจจุบันวารสารหลายฉบับรับบทความในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งทางเว็บไซต์ หรือตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด และหลายวารสารยังรับบทความเฉพาะที่ส่งในรูปสิ่งพิมพ์ หรือแผ่นข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่ส่งในรูปสิ่งพิมพ์ ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบจำนวนและการเรียงหน้าของบทความให้ถูกต้องและครบตามจำนวน รวมทั้งการระบุเลขที่หน้าและตำแหน่งของเลขที่หน้าตามที่วารสารนั้นกำหนด วารสารหลายฉบับกำหนดให้แยกตาราง รูปภาพ และคำบรรยายจากส่วนของบทความ ซึ่งผู้นิพนธ์ควรต้องปฏิบัติตาม ในกรณีที่มีภาพถ่ายประกอบควรเขียนชื่อภาพ รวมทั้งระบุด้านบนและล่างของภาพถ่ายนั้นไว้หลังภาพ ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบและส่งบทความให้ครบตามจำนวนชุดที่วารสารระบุ รวมทั้งแนะนำให้ทำสำเนาฉบับที่ส่งยังวารสารเก็บไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง ในการส่งบทความไปยังวารสาร ผู้นิพนธ์ควรเขียนจดหมายนำถึงวารสาร ในที่นี้มักส่งถึงบรรณาธิการ ถ้าทราบชื่อของบรรณาธิการควรระบุชื่อ สกุล และชื่อของวารสารในจดหมายนำ เนื่องจากบรรณาธิการบางท่านเป็นบรรณาธิการของวารสารหลายฉบับ และวารสารบางฉบับมีบรรณาธิการประจำในแต่ละภูมิภาค ซึ่งผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบและส่งไปยังภูมิภาคที่ถูกต้อง ควรระบุหัวข้อเรื่องของจดหมาย เช่น ขอส่งบทความเพื่อพิจารณา (Manuscript for consideration) เป็นต้น เนื้อความในจดหมายนำควรระบุชื่อเรื่อง และประเภทของบทความ เช่น นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ หรือรายงานผู้ป่วย เป็นต้น ไว้ในส่วนต้นของจดหมาย ในส่วนต่อมาควรสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับบทความว่า มีความน่าสนใจ หรือมีความโดดเด่นอย่างไร เช่น เป็นการศึกษาเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน หรือเป็นการพิสูจน์สิ่งที่เคยมีการศึกษาไว้แล้วแต่เดิม แต่มีข้อมูลศึกษาที่จำกัดจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ เป็นต้น แต่การบรรยายนั้นต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้การสรุปความน่าสนใจของบทความสั้นๆ ไว้ในจดหมายนำ เพื่อช่วยให้บรรณาธิการทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของบทความในเบื้องต้น

ในส่วนท้ายของจดหมาย ผู้นิพนธ์ควรระบุ ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ติดต่อไว้ให้ชัดเจน และควรตรวจสอบการลงนามในการส่งบทความตามที่วารสารกำหนด เนื่องจากบางวารสารให้ผู้นิพนธ์ทั้งหมดต้องลงชื่อ บางวารสารไม่มีข้อจำกัดนี้ และอนุญาตให้ผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบ (Correspondence author) ลงนามเพียงผู้เดียว การเตรียมเอกสารทั้งหมด ควรทำด้วยความประณีตและใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ในกรณีที่ต้องส่งไปยังสถานที่ห่างไกลควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และเหมาะสม เช่น ซองกันการกระแทก หรือกันน้ำ จะช่วยให้เอกสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อถึงผู้รับปลายทาง

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสให้บทความได้รับการตีพิมพ์ ยังมีเทคนิคอีกบางประการที่จะได้กล่าวในฉบับต่อไป

บรรณาธิการ
